



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ชื่อหน่วยงาน)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง (เงินประจำตำแหน่ง)
๑	นายพรานกร รอด มีศิลป์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๕๖)	กองการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกนกรดา มีศิลป์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๑๐๘๓๖๗</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ</p> <p>- ให้อัตราคะแนนรวมที่ผู้เข้าสอบได้รับประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ให้อัตราคะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกนกรดา มีศิลป์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒ วัน (วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพส.๔๕๖)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยชายไทยอายุ ๓๗ ปี มาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๒๑.๐๐ น. มาด้วย ๓ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการผื่นคันตามร่างกาย มีปากบวม ตาบวม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก คลื่นไส้อาเจียนจำนวน ๓ ครั้งเป็นเศษอาหาร ท้องเสียจำนวน ๓ ครั้งไม่มีมูกเลือดปน มีเหงื่อออก ตัวเย็น เป็นหลังทานดักแด้ทอด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น ปฏิกิริยาแพ้รุนแรง แกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี พูดคุยรู้เรื่อง ทาทางสักระสาย วัดความดันโลหิต ๗๐/๓๐ มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ๑๐๐ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๘ ครั้ง ต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย ๓๗.๐ องศาเซลเซียส ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ ๙๒ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยปฏิเสธโรคประจำตัว ปฏิเสธแพ้อาหาร มีประวัติการแพ้ยา Amoxycillin ตรวจร่างกายแกร็บผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ทาทางสักระสาย มีอาการผื่นคันตามร่างกาย ตัวแดง หน้าแดง มีปากบวมตาบวม แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก คลื่นไส้ อาเจียนจำนวน ๓ ครั้งเป็นเศษอาหาร ท้องเสีย จำนวน ๓ ครั้ง ไม่มีมูกเลือดปน มีเหงื่อออกตัวเย็น ไข้เสีย ปวดมีเสียงคลอกรหัวใจ ผู้ป่วย ปฏิเสธแพ้ยา แพทย์วินิจฉัยภาวะแพ้รุนแรง ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เป็น ๐.๙% NSS ๑๐๐๐ cc load ๕๐๐ cc in ๑๕ min then ๑๕๐ cc/hr ให้ยาแก้แพ้ chlorperidamin ๑๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ dexamethasone ๘ มิลลิกรัมทาง หลอดเลือดดำ ให้ยาลดการหลังกรดในกระเพาะอาหาร ranitidine ๕๐ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำ ใส่สายให้ออกซิเจนทางจมุกจำนวน ๓ ลิตรต่อ นาที ส่งเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ส่งตรวจโลหิตวิทยา ตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกาย ตรวจระดับน้ำตาลปลายนิ้วได้ ๑๓๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เวลา ๒๒.๐๐ น.ผู้ป่วยมีเหงื่อลดลง มีหายใจลำบากเล็กน้อย ผื่นคันลดลง ไม่มีปากบวม แต่ยังมีตาบวมเล็กน้อย เหงื่อออกตัวเย็นลดลง รายงานผลเลือดการตรวจระดับเกลือแร่ในร่างกายพบว่า มีระดับโพแทสเซียมในร่างกายต่ำกว่าระดับปกติ (potassium=๒.๕mmol/l) แพทย์พิจารณาให้ สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็น ๐.๙ % NSS ๑๐๐๐ cc + KCl ๒๐ mEq iv ๘๐ cc/hr ใส่สายให้ออกซิเจนทางจมุกจำนวน ๓ ลิตรต่อ นาที ดูแลให้ออกซิเจนตามความต้องการของร่างกายเพื่อช่วยทำให้การแลกเปลี่ยน ก๊าซดีขึ้น เนื้อเยื่อต่างๆได้รับออกซิเจนเพียงพอ ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดย ใช้เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง (infusion pump) วัดและบันทึก สัญญาณชีพเป็นระยะทุก ๑๕-๓๐ นาที สังเกตอาการของการหายใจ สังเกตผื่นคันตามร่างกาย อาการปากบวมตา บวม เหงื่อออก ตัวเย็น และค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดที่ปลายนิ้ว สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงหลังได้รับยา แก้แพ้ชนิดต่างๆ หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยหายใจหอบเหนื่อยลดลง ไม่มีปากบวมแต่ยังมีตาบวม ไม่มีเหงื่อแตก ตัวเย็น ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดที่ปลายนิ้วได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ยังมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่มี

ห้องเสีย ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยการประเมินจากสีหน้าท่าทางของผู้ป่วยและญาติให้การพยาบาลโดยการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค แนวทางการรักษา เปิดโอกาสให้ซักถาม ให้ความมั่นใจให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้ญาติได้สนทนากับแพทย์เป็นระยะ หลังให้การพยาบาลผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการพยาบาลดี ญาติยังมีสีหน้าวิตกกังวล ให้ญาติ ลงลายมือชื่อในใบยินยอมรับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย เวลา ๒๓.๐๐ น. ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ๑ ครั้ง แนะนำญาติเกี่ยวกับปฏิกิริยาแพ้รุนแรง แนะนำให้สังเกตอาการของภาวะขาดออกซิเจน เช่น อาการหายใจหอบเหนื่อย ผิวหนังเย็น เทียวคล้ำ อาการแพ้ต่างๆ เช่น ปากบวม ตาบวม ตัวแดง หน้าแดง มีผื่นคันตามร่างกาย เหงื่อออกตัวเย็น วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ป่วยหายใจเองได้ปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีปากบวม ไม่มีตาบวม ผื่นคันตามร่างกายยังมีเล็กน้อย วิตกกังวลน้อย โลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีท้องเสียระดับเกลือแร่ในร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๒ วัน นัดตรวจที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาแพ้รุนแรงได้รับการประเมินสาเหตุความรุนแรง การวินิจฉัยและการรักษาอย่างทันทั่วถึงและถูกต้อง เพื่อแก้ไขภาวะคุกคามต่อชีวิตช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรค
๒. เพิ่มคุณภาพในการบริการทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาแพ้รุนแรง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยาหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ชื่อผู้เสนอ นายแพทย์วิวัฒน์ บุญรอด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยาในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ๒. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยคือยา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
- เป้าหมาย**
๑. หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยาที่มารับบริการห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ๒. บุคลากรหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม ได้มาตรฐาน
๒. บุคลากรในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อคือยาไปในแนวทางเดียวกัน